

**CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN  
MA TÚY TỈNH SƠN LA  
BCĐ PHÒNG, CHỐNG  
DỊCH COVID-19**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BCĐ

Sơn La, ngày tháng năm

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện  
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh, tổ an toàn Covid-19

Hiện nay số lượng ca F0 ngày càng cao, cơ quan chức năng dự báo trong thời gian tới số ca F0 sẽ vẫn tiếp tục tăng, nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. Thực hiện công văn số 254/BCĐ ngày 22/02/2022 của BCĐ phòng, chống Covid-19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. BCĐ phòng, chống Covid-19 Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh, tổ an toàn Covid-19, viên chức, người lao động thực hiện một số nội dung sau:

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch Covid-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, nêu gương của lãnh đạo, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng, Cơ sở về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho học viên yên tâm điều trị, thực hiện nếp sống sinh hoạt lành mạnh để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Không hoang mang, dao động trước tình hình có một số ca dương tính Covid-19 phát hiện tại Cơ sở. Dẫn từng bước “***Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19***”.

## **1. Đối với viên chức, người lao động**

### **1.1 Viên chức, người lao động đang làm ca và cách ly tại cơ quan**

Thực hiện nghiêm 5K “***Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế***”

Tuyệt đối không đi lại ra khỏi vị trí làm việc và sinh hoạt theo sự phân công sắp xếp. Khi phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn rời khỏi vị trí phải báo cáo và được sự nhất trí của lãnh đạo, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp khử trùng, diệt khuẩn theo quy định phòng dịch.

Báo cáo Lãnh đạo Cơ sở và Lãnh đạo phòng chuyên môn về những dấu hiệu bất thường của sức khỏe của cá nhân như: sốt (nhiệt độ trên 37,5° C); ho; khó thở; sổ mũi, đau rát họng ....

Tiếp tục thực hiện ăn uống tại chỗ theo xuất riêng đã được cơ quan chuẩn bị.

### **1.2 Viên chức, người lao động nghỉ ca và làm hành chính vòng ngoài**

Thực hiện nghiêm túc các quy định; khuyến cáo trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan chuyên môn và của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, ngành.

Hạn chế đi ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Không đi ra ngoại tỉnh khi chưa có sự đồng ý của Giám đốc. Trường hợp đi từ vùng có dịch về phải khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm covid-19 và cách ly theo quy định.

## **2. Phòng Y tế phục hồi sức khỏe**

Lên phương án sắp xếp các buồng dự phòng cho việc cách ly, điều trị các bệnh nhân F0, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch tại các khu.

Chủ động phối hợp với các cơ quan y tế chức năng để được hướng dẫn chuyên môn về điều trị các bệnh nhân F0.

Sắp xếp viên chức theo dõi nhóm đối tượng F1 và điều trị học viên tại các khu

Làm xét nghiệm tầm soát cho viên chức, người lao động vào làm ca và các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Phối hợp với Văn phòng, Tài vụ và các phòng chuyên môn liên quan trong việc đề xuất dự phòng các vật tư phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

## **3. Phòng Quản lý cai nghiện tự nguyện**

Tiếp tục truy vết viên chức, người lao động, học viên có liên quan đến F0.

Chủ động sắp xếp các công việc và sinh hoạt khác của học viên và cán bộ tại khu theo phương châm tại chỗ.

Phối hợp với phòng Y tế PHSK và các phòng chuyên môn khác thực hiện việc điều trị Methadone và quản lý điều trị học viên.

Thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng dịch và báo cáo đầy đủ kịp thời các phát sinh.

## **4. Văn phòng**

Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn mới nhất về công tác phòng chống dịch để chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các phương án phòng chống dịch và báo cáo theo quy định cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Ban Giám đốc Cơ sở.

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc cung ứng đầy đủ kịp thời về vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho cán bộ và học viên của Cơ sở được diễn ra bình thường.

Thực hiện tổng hợp, báo cáo theo quy định.

## **5. Phòng Giáo dục dạy nghề**

Biên tập, thu thanh về các biện pháp phòng ngừa, chữa bệnh Covid-19 phát trên hệ thống phát thanh của Cơ sở.

Tiếp sóng phát thanh tuyên truyền về các nội dung phòng, chống và chữa bệnh Covid-19.

## **6. Các phòng chuyên môn khác ( Tài vụ ; Bảo vệ quản lý học viên ; Lao động sản xuất ; Cơ sở Vệ tinh )**

Phòng Tài vụ : Cân đối nguồn kinh phí trong việc mua sắm thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm và hướng dẫn trong việc thanh quyết toán.

Phòng Lao động sản xuất : Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch lao động sản xuất, quản lý, theo dõi học viên tùy theo tình hình thực tế ; Đảm bảo các hoạt động lao động sản xuất, tăng gia chăn nuôi đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho học viên và cán bộ.

Phòng Bảo vệ quản lý học viên, Cơ sở Vệ tinh : Tăng cường công tác quản lý cán bộ và học viên thực hiện đúng nội quy, quy chế và nguyên tắc phòng chống dịch covid-19, theo dõi báo cáo kịp thời các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ để thực hiện việc kiểm tra và cách ly. Phối hợp với các phòng chuyên môn khác đảm bảo các công việc thuộc nhiệm vụ được giao để triển khai bình thường.

## **7. Các tổ an toàn Covid-19**

Tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp viên chức, người lao động và học viên tiếp xúc gần với F0.

Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của viên chức, người lao động và học viên tại đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở viên chức, người lao động và học viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch 5K theo đúng quy định và khuyến cáo của cơ quan Y tế trong suốt quá trình làm việc.

Theo dõi phát hiện kịp thời những trường hợp viên chức, người lao động và học viên vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cơ sở xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

Yêu cầu các tổ an toàn Covid-19, phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- BCD Covid-19 Sở LĐTĐ&XH;
- Ban Giám đốc;
- BCD Covid-19 Cơ sở;
- Tổ an toàn Covid-19;
- Các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh;
- Lưu: VT, BCD.

**BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,  
CHỐNG COVID-19  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ GIÁM ĐỐC  
Phùng Đức Sơn**